

HEATMASTER B.V. chuyên về tính toán, thiết kế và cung cấp các hệ thống nhiệt trên tàu thủy và ngoài khơi, chất lưu nhiệt, nước nóng hoặc vận hành hơi nước.

Từ năm 2002, chúng tôi đã phân phối và lắp đặt hơn 300 hệ thống trên toàn thế giới cho tất cả các loại tàu thủy. Vào năm 2005, chúng tôi thiết lập văn phòng đại diện tại Thượng Hải để phục vụ khách hàng Trung Quốc. Kể từ thời điểm đó, số lượng đơn đặt hàng của chúng tôi tăng nhanh chóng. Một số lượng lớn xưởng đóng tàu và chủ tàu Trung Quốc sử dụng Heatmaster. Hiện tại, chúng tôi có hơn 50 hệ thống lắp đặt chỉ tính riêng ở Trung Quốc.

Trụ sở chính và phương tiện hỗ trợ sản phẩm chính của Heatmaster B.V. được đặt tại Hà Lan. Văn phòng đại diện Heatmaster ở Thượng Hải cung cấp tất cả các loại sản phẩm của Heatmaster và hỗ trợ các sản phẩm cho tất cả các dự án ở Trung Quốc. Chúng tôi đã đạt hàng đầu của chứng nhận ISO-9001.

Việc giao hàng được phê chuẩn dựa theo chứng nhận của việc phân loại:

HÀNG HẢI: Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu chất nhiệt, hệ thống nước nóng và hệ thống hơi nước.

Tùy thuộc vào tính chất của các loại hàng hóa và tàu chuyên chở, chúng tôi thiết kế hệ thống thích hợp mà hiệu quả, đơn giản và kinh tế.

Xuyên suốt hệ thống này, chúng tôi tính toán sự hao nhiệt và khả năng của ống xoắn gia nhiệt. Chúng tôi cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống phụ, máy sưởi trên khoan, tổ máy phát điện hơi nước, ống xoắn gia nhiệt đúc sẵn và hệ thống điều khiển nhiệt độ.

Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên dụng cho việc tối ưu các giải pháp nhiệt.

Đối với các loại hàng hóa khô và tàu chở container, chúng tôi có thể thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm cân bằng nhiệt và ước tính khả năng của đầu máy.

ĐÓ CHÍNH LÀ CHÚNG TÔI Trong lĩnh vực kinh doanh này, chúng tôi đơn giản chỉ là tốt nhất, là hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu cho các hệ thống nhiệt của bạn ở mọi nơi, tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi tồn tại cho khách hàng của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi tồn tại bởi vì bạn.

Hãy để Heatmaster xử lý hệ thống nhiệt của bạn.

DỊCH VỤ VÀ LINH KIẾN: Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi phục vụ bạn 24 giờ mỗi ngày.

Văn phòng của chúng tôi được đặt tại Jian Nan Shipping Building, Thượng Hải.

THIẾT KẾ VÀ TRÁCH NHIỆM: Công ty của chúng tôi có đội ngũ kỹ sư lành nghề và giàu kinh nghiệm có khả năng lên kế hoạch và thiết kế sự sắp đặt hoàn chỉnh.

HEATMASTER, NHÀ PHÁT KIẾN NÓNG NHẤT CỦA BẠN.

HỆ THỐNG NHIỆT CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG HẢI.

NƯỚC NÓNG.

LƯU CHẤT NHIỆT.

HƠI NƯỚC.